

บาท/ดอลลาร์แข็งค่า หลังมีแรงขายดอลลาร์จากนักลงทุนต่างชาติ

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าหลังมีแรงขายดอลลาร์จากนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งคาดว่าจะเป็แรงขายทางเทคนิค หลังจากดอลลาร์/บาทหลุด 32.70 ลงมา

*ดอลลาร์ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยดีดตัวขึ้นหลังจากนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ไม่ได้สร้างความประหลาดใจในเรื่องนโยบายการเงิน ระหว่างการแถลงต่อสภาคองเกรส

*สาเหตุหลักเกี่ยวกับนโยบายจากประธานเฟดคนใหม่ คือการดำเนินนโยบายของนายเบน เบอร์นันเก้ อดีตประธานเฟด ต่อไป และประเด็นสำคัญก็คือเฟดยังคงมีพันธกิจต่อการปรับลดมาตรการกระตุ้นในขณะนี้ แม้ว่าตลาดแรงงานยังคงไม่ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ก็ตาม

*สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ มีมติเห็นชอบการขยายอำนาจในการกั๊ยมของรัฐบาลกลาง ออกไปอีก 1 ปี หลังจากพรรครีพับลิกันได้ยินยอมทำตามข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีบารัค โอบามา เพื่อให้เพดานหนี้เพิ่มขึ้น โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่ง เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด 0.3% ในเดือนธ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในพ.ย. ส่วนยอดค้าส่งเพิ่มขึ้นตามคาด 0.5% ในเดือนธ.ค. หลังเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนพ.ย.

*ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานดิ่งลงอย่างรุนแรงในเดือนธ.ค. และบริษัทต่างๆคาดว่า ยอดสั่งซื้อจะลดลงอีกในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าวิตกสำหรับการใช้จ่ายทุน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก

*สำนักงานศุลกากรของจีน เปิดเผยว่า การส่งออกของจีนขยายตัวเกินคาด ในเดือนม.ค. โดยพุ่งขึ้น 10.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ การนำเข้าพุ่งขึ้น 10% ซึ่งทำให้จีนมียอดเกินดุลการค้า 3.19 หมื่นล้าน ดอลลาร์ ในเดือนม.ค.

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.800 บาท

*09.35 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.68/73 จาก 32.74/77 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.67/71 จาก 32.71/78 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.55/60 จาก 102.63 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3631/33 จาก 1.3636 เมื่อวาน

"ค่าแรงของเยลเลน ก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ ก็น่าจะแปลกใจอยู่ เหมือนกัน ว่าบาทค่อนข้างจะแข็งค่ากว่าคนอื่น เท่าที่เช็คดูก็เป็นแรงขายดอลลาร์ ของ offshore แต่ก็คงเป็นเรื่องของการเทรดดิ้ง และ follow ทางเทคนิค ลงมา" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้น หลังจากมีแรงขายดอลลาร์ จากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในตลาด แต่มองว่ายังเป็นเพียงการเคลื่อนไหวตาม แรงเก็งกำไร และเป็นแรงขายทางเทคนิค หลังจากดอลลาร์/บาท หลุดระดับ 32.70 ลงมา

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านถัดไปที่ 32.65 และ 32.50 ส่วนแนวรับมองไว้ที่ 32.75

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้